



บทที่ ๑ ส่วนนำ

๑.๑ ชื่อหน่วยงาน ที่ตั้ง และประวัติความเป็นมาโดยย่อ

วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว

ตั้งอยู่เลขที่ ๑๗๙ หมู่ ๓ ตำบลไม้ฝาด

อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง ๙๒๑๕๐

โทร. ๐ ๗๕๒๐ ๔๐๖๐-๑ โทรสาร ๐ ๗๕๒๐ ๔๐๖๐

เว็บไซต์ : <http://cht.rmutsv.ac.th> เนื้อที่ประมาณ ๑,๗๐๐ ไร่



พื้นที่ จังหวัดตรัง

มี ๑ พื้นที่ ประกอบด้วย (๑) สำนักงานวิทยาเขตตรัง (๒) คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการประมง (๓) วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว (๔) สถาบันวิจัยและพัฒนา และ (๕) สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตั้งอยู่ในพื้นที่ เลขที่ ๑๗๙ หมู่ที่ ๓ ต. ไม้ฝาด อ.สิเกา จ. ตรัง เนื้อที่ ๑,๗๐๐ ไร่

วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยเกิดจากพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ.

๒๕๔๘ แยกสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ออกเป็น ๙ มหาวิทยาลัย ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๘

ตามที่รัฐบาลได้มอบหมายให้สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล มีการจัดตั้งสถาบันการศึกษาระดับปริญญาตรี ขึ้นในจังหวัดตรัง เพื่อผลิตบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถให้เพียงพอกับความต้องการกำลังคนของประเทศสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลจึงได้จัดตั้ง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง เป็นสถาบันการศึกษาในจังหวัดตรัง ผลิตบัณฑิตสาขาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ อุตสาหกรรมประมง การจัดการประมง และวิทยาศาสตร์ทางทะเล ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๓๔ เป็นต้นมา และในปี พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้มีการเปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต วิชาเอกการท่องเที่ยว โดยใช้หลักสูตรของคณะศิลปศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ในการจัดการเรียนการสอน

...รวมเป็นวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว...

ด้วยความพร้อมทางด้านการจัดการเรียน ทางด้านทรัพยากรอาคารเรียน ห้องปฏิบัติการต่างๆ และเทคโนโลยีสารสนเทศที่เพียงพอแล้ว ยังมีการขยายตัวของการท่องเที่ยวที่มากขึ้น รวมถึงความต้องการของสถานประกอบการในการรับบัณฑิตที่จบทางด้านโรงแรมและการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น วิทยาลัยการโรงแรมและ





วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง

การท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงมีแนวนโยบายให้แยกออกเป็นอีกหนึ่งหน่วยงาน ภายใต้การดูแลของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ดังนั้น วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยวจึงเกิดขึ้นในวันที่ ๒๗ พ.ย. ๒๕๕๙ จากประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๓ ตอนที่ ๑๑๘๐ หน้า ๒๗ จัดตั้งส่วนราชการ มทร.ศรีวิชัย กระทรวงศึกษาธิการ เป็นวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว

จากจำนวนนักศึกษาที่เพิ่มมากขึ้นวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยวจึงขยายหลักสูตรเพิ่ม จากเดิมมีเพียง ๒ หลักสูตร คือหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว ซึ่งวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยวเป็นเจ้าของหลักสูตร ยังมีหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการโรงแรม สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล ซึ่งขอใช้หลักสูตรจากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตสงขลา ต่อมาวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว เล็งเห็นถึงความจำเป็นในการผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการบัญชี จึงดำเนินการขอใช้หลักสูตรจากคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตสงขลา คือ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ จึงทำให้วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยวมีหลักสูตรทั้งสิ้น ๔ หลักสูตร

ด้วยเหตุนี้ วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว จึงมีความมุ่งมั่นในการพัฒนานักศึกษา ทั้งทางด้านทักษะทางวิชาชีพ วิชาการโดยพัฒนาควบคู่กับคุณธรรมจริยธรรมโดยปลูกฝังให้นักศึกษามีจิตสาธารณะ เพื่อมุ่งเน้นให้นักศึกษาเป็นนักปฏิบัติที่มีความเชี่ยวชาญทั้งวิชาการและวิชาชีพ

